



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 96/2542

วันที่ 13

สิงหาคม 2542

เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคาสิโนคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การแก้ไขปัญหาคาสิโนคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) ที่ถูกทางการเข้าแทรกแซงเมื่อ 14 สิงหาคม 2541 โดยการนำกิจการของธนาคารมหานคร มาควบรวมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และโอนสินทรัพย์ส่วนที่ดีของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการฯ ที่ยังเหลือ อยู่มายังธนาคารกรุงไทยฯ นั้น กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยขอเรียนว่า เป็นแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาที่เหมาะสมแล้ว และมีได้ เป็นการโอนกิจการของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการฯ และธนาคารมหานคร เข้ามาธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อกลบเกลื่อนปัญหาในธนาคารกรุงไทยฯ แต่อย่างไร แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นการให้ธนาคารกรุงไทยฯ เข้าไปช่วยแก้ปัญหาคาสิโนคารทั้งสองที่ถูกแทรกแซง

ในส่วนของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการฯ นั้น เมื่อจะต้องดำเนินการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) เพื่อดำเนินการกับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหลาย จึงจำเป็นต้องโอนสินทรัพย์ส่วนที่ยังมีคุณภาพดีอยู่ไปไว้ที่ธนาคารอื่น ซึ่งก็คือธนาคารกรุงไทยฯ

ในส่วนของธนาคารมหานครฯ นั้น การโอนกิจการมารวมกับธนาคารกรุงไทยฯ ก็เป็นการให้ธนาคารกรุงไทยฯ เข้าไปช่วยแก้ปัญหา โดยมีคำรับรองจากทางการที่จะชดเชย ความเสียหายต่างๆ อันเนื่องมาจากส่วนของธนาคารมหานครฯ ให้กับธนาคารกรุงไทยฯ ทั้งนี้ เพื่อมิให้ธนาคารกรุงไทยฯ ต้องรับภาระความเสียหายดังกล่าว

สำหรับธนาคารกรุงไทยฯ เองนั้น ปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ก็จำเป็นต้องมีการดูแลแก้ไขด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการดำเนินการแก้ไขมาโดยตลอด ทั้งในเรื่องการเพิ่มทุน การปรับโครงสร้างธนาคาร รวมถึงการที่จะต้องเร่งรัดแก้ไขมาโดยตลอดทั้งในเรื่องการเพิ่มทุน การปรับโครงสร้างธนาคาร รวมถึงการ ที่จะต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหานี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และ ปัญหาอื่นๆ ของธนาคารอีกด้วย

กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะติดตามดูแลให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของธนาคารกรุงไทยฯ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในอดีตหรือปัจจุบัน ให้มีความถูกต้องเป็นธรรม และมีความชัดเจน โดยไม่มีการปกป้องผู้หนึ่งผู้ใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนไว้

Posted 18 Aug 1999